

# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

THÁNG 10, 2024

## CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trưởng
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

### Các sự kiện quan trọng:

**20/11:** Ngày Nhà giáo Việt Nam

**07/12:** Hội chợ từ thiện Giáng sinh

**23/12 – 03/01:** Nghỉ Giáng sinh và Tết dương lịch

**10/01:** Kết thúc học phần 2

**13/01:** Bắt đầu học phần 3



**Sự kiện Halloween – Hãy cẩn thận với thầy ma phía sau bạn!**

### Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng

Kính gửi Quý phụ huynh,

Chúng ta vừa kết thúc một tháng học tập đầy vui vẻ với lễ hội Halloween sôi động và kỳ diệu mang đến nhiều sự phấn khởi cho cộng đồng trường học.

Halloween là một cơ hội hoàn hảo để các em học sinh và nhân viên thể hiện sự sáng tạo của mình. Mùa lễ hội càng trở nên náo nhiệt thông qua các hoạt động hóa trang, trò chơi và những món ăn vặt.

Tất cả các hành lang và lớp học tại SIS@Cần Thơ được trang trí với những biểu tượng con nhện, con dơi, và bộ xương. Vào ngày đặc biệt này, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh phù thủy và hải tặc lang thang trên hành lang trường, hình ảnh công chúa và quái vật ăn trưa cùng nhau, hay hình ảnh thầy ma và siêu anh hùng cùng nhau nô đùa trên sân chơi. Đó là một ngày tràn ngập tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ!

Xin chân thành cảm ơn sự tận tụy của các thầy cô và sự hợp tác từ phía phụ huynh đã tạo nên một lễ hội thành công tốt đẹp. Những món đồ trang trí ấn tượng và sự sáng tạo tuyệt vời trong trang phục của học sinh đã góp phần tạo nên tinh thần Halloween. Chúng tôi rất mong được chứng kiến những bộ trang phục và đồ trang trí tuyệt đẹp vào năm sau!

Trân trọng,

Thầy Ben



**Học sinh lớp 12** làm gương cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn trong buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy. Đứng thẳng hàng và giơ biển báo màu xanh lá cây.



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

THÁNG 10, 2024



**Bảo Quyên và Khả Di lớp Prep** cười tươi đáng yêu (hình trên)  
**Henry và Jack lớp 8** thí nghiệm xác định mật độ của một vật thể trong giờ Khoa học (hình dưới).



**Học sinh lớp 2** thích thú khi được học về mã hóa với robot M-Tiny.

## Các giá trị đạo đức

Trong tháng 10, các em học sinh được học về các giá trị đạo đức của Sự hào phóng và Làm việc nhóm, những đức tính này giúp xây dựng một thế giới mạnh mẽ hơn, quan tâm hơn.

Sự hào phóng là cho đi mà không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Cho dù đó là chia sẻ đồ dùng, giúp bạn cùng lớp hiểu bài học hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười thân thiện, lòng hào phóng mang lại niềm vui cho người khác và cho họ thấy họ được coi trọng. Đó là một trong những cách mạnh mẽ nhất để thể hiện lòng tốt và xây dựng tình bạn.

Làm việc nhóm là cùng nhau làm việc nhằm đạt được mục tiêu chung. Khi chúng ta làm việc theo nhóm, chúng ta có thể hoàn thành nhiều việc hơn và hưởng lợi từ thế mạnh của nhau. Ví dụ, một học sinh có thể giải tổ chức, trong khi một học sinh khác có những ý tưởng sáng tạo. Bằng cách kết hợp các kỹ năng, họ có thể hoàn thành những điều tuyệt vời. Làm việc nhóm dạy chúng ta cách lắng nghe, hợp tác và đạt được nhiều hơn những gì chúng ta có thể làm một mình.

## Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu học tập toàn trường trong tháng 10 là nuôi dưỡng và phát triển những em học sinh năng động và có trách nhiệm, những học sinh này hiểu và tôn trọng văn hóa của nhau. Các em cũng thể hiện quyền công dân tốt và trách nhiệm xã hội thông qua việc hỗ trợ người khác.

Những Công dân năng động và có trách nhiệm cũng là tấm gương về các đức tính tốt, nhận ra rằng lối sống cân bằng, lành mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe cá nhân của họ và sức khỏe của người khác.

Học sinh có thể trở thành Công dân năng động và có trách nhiệm bằng cách tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, tình nguyện tham gia các dự án cộng đồng và trường học để giúp đỡ mọi người.



**Gia Hào lớp K1** hóa trang thành cô tiên xanh đáng yêu (hình trên)  
**Học sinh lớp 9** chăm chú lắng nghe hướng dẫn của cô Floriza trong giờ STEM (hình dưới).



**Lê Thiên Lộc lớp Prep** tạo dáng một cách kịch tính (và đáng sợ).



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

THÁNG 10, 2024



**Đặng Dương** lớp K1 hóa trang thành một vị Vua Ai Cập (hình trên)  
**Hải Khánh, Quỳnh Anh, Gia Long, Mỹ Phụng** lớp 6 tạo dáng (hình dưới)



**Phương Nghi** lớp 3 và cô Janet vui vẻ tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm ngày lễ Halloween tuyệt vời.

Giải thưởng SWLG của nhà trường dành cho những học sinh học tập chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những em học sinh đạt kết quả tốt nhất tháng này như sau:

### Những học sinh năng động và có trách nhiệm

Lớp Nursery – Trần Kiến An, Lớp K1 – Đỗ Hà Khánh My, Lớp K2 - Mã Cát Tường, Lớp Prep - Lê Nguyễn Bảo Quyên, Lớp 1 - Võ Anh Minh, Lớp 2 - Cao Tuệ Minh, Lớp 3 – Trần Hải Lâm, Lớp 4 – Nguyễn Phạm Minh Anh, Lớp 5 - Li Khánh Trung, Lớp 6 - Tô Hồng Phát, Lớp 7 – Nguyễn Huy, Lớp 8 – Tạ Đức Trí, Lớp 9 – Nguyễn Nhật Ngọc Minh, Lớp 10 - Phan Trần Đông Nghi, Lớp 11 – Hồ Huỳnh Bảo Ngọc, Lớp 12 - Lê Trung Tín

**Chúc mừng những học sinh năng động và có trách nhiệm của chúng ta!**

*Giá trị Phương Tây*

*Giáo dục toàn cầu*



**Hạ An và Thiên Phúc** lớp K1 nắm tay nhau tạo dáng chụp ảnh trong Cuộc thi trang phục Halloween của chúng tôi.



**Giáo viên khối KIK** vui vẻ tạo dáng (hình trên)

**Minh Khôi** lớp Prep dẻo dai và khỏe mạnh khoe bộ trang phục Halloween tuyệt đẹp (hình dưới).



**Danny** lớp K1 nhảy lên không trung như Người Nhện để được đập tay cùng "chú Gấu nâu".